



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวภณิดา ชูดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุภากร กรลักษ์ณ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภณิดา ชูดี  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๙๒๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ...๙๒...</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภณิดา ชูดี

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากการติดเชื้อที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๓๘๐)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๒๒ ปี สถานภาพโสด HN. ๒๕๐๘๖/๕๙ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๓๐ นาทีก่อนมาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีอาการปวดท้องบริเวณด้านล่างขวา และให้ประวัติว่า ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาล ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา คลื่นไส้ อาเจียน ๓ ครั้ง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ๔-๕ ครั้ง แพทย์ให้ยาลดกรดชนิดฉีด (Omeprazole) ร่วมกับพบภาวะความดันโลหิตสูง แพทย์ให้ยาลดความดันโลหิตชนิดรับประทาน (Amlopine) ๑๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง อาการดีขึ้น อนุญาตให้กลับบ้านได้และแนะนำให้ตรวจรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคม แรกรับอนุญาต ๓๖.๙ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ ๗๘ ครั้งต่อนาที จังหวะสม่ำเสมอ ความดันโลหิต ๒๐๔/๑๕๔ มิลลิเมตรปรอท และเป็นโรคหัวใจ สวมหัวใจอายุ ๑๐ ปี สูบบุหรี่ ๒๐ มวนต่อวัน ดื่มสุรา ๒-๓ ครั้งต่อสัปดาห์ นาน ๑๐ ปี ผลตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาว ๑๗,๐๙๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซต์ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ แพทย์วินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รับเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ให้ยาลดความดันโลหิต nifedipine ๑:๕ ผสมใน ๕% D/W ๕๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ๑๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผ่าตัดไส้ติ่ง เสียเลือดระหว่างผ่าตัด ๕๐ มิลลิลิตร หลังผ่าตัดมีอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ ตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาว ๑๘,๑๒๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล ๘๙.๖ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซต์ ๖.๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งภาวะติดเชื้อนี้ส่งเสริมทำให้เกิดโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ค่ายูเรียไนโตรเจน ๑๑๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ครีเอตินิน ๑๑.๖๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ศัลยแพทย์ส่งปรึกษาอายุรแพทย์โรคไตวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ให้การช่วยเหลือแพทย์ในการทางสายสวนคาทางหลอดเลือดดำบริเวณขาหนีบข้างขวา บันทึกสัญญาณชีพ ก่อนทางสายและทุก ๑๕ นาที ระหว่างทางสายเผื่อระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลการพยาบาล ๗ วัน เยี่ยมผู้ป่วยขณะมาฟอกเลือด ๓ ครั้ง ให้การพยาบาลโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลหรือสัมผัสทุกครั้ง ติดตามผลเลือดเพื่อประเมินภาวะติดเชื้อ ประเมินอาการของเสียคั่งในร่างกาย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เหนื่อย บวม ปัสสาวะออกน้อย ซีมลง ชัก หมดสติ ประเมิน neck vein engorged ฟังเสียงปอดทั้งสองข้างเพื่อประเมินภาวะน้ำเกิน ดูแลตั้งปริมาณน้ำที่จะดึงออก ใช้ชนิดน้ำยาฟอกเลือดตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อลดของเสียและ

น้ำที่คั่งในร่างกาย ทำการวัดและดูแลบันทึกสัญญาณชีพทุก ๓๐ นาที ไม่พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างพอกเลือด ดูแลให้ได้รับเลือดตามแผนการรักษาและสังเกตอาการแพ้เลือด พบว่าผู้ป่วยไม่แพ้เลือด วัดค่าความอิมมิตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดงที่ปลายนิ้วตลอดเวลาได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อัตราการเต้นหัวใจ ๑๐๐ ครั้งต่อนาที จังหวะสม่ำเสมอ อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๑/๑๐๑ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ผู้ป่วยวิตกกังวลเรื่องสิทธิการรักษาเนื่องจากมีประกันสังคมที่จังหวัดลพบุรี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ให้คำแนะนำการรับประทานอาหารเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ป้องกันการเกิดไตวายเรื้อรัง การรับประทานยาลดความดันโลหิตต่อเนื่อง การงดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยชะลอการเติบโตของโรคไตและลดความเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคหัวใจ เน้นย้ำตรวจรักษาต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๒. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อพอกเลือดชั่วคราว

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พยาบาลหน่วยไตเทียมมีแนวทางบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อพอกเลือดชั่วคราวที่ใช้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อสื่อสารสำหรับทีมดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อพอกเลือดชั่วคราวเกิดความปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำ

๒. พยาบาลสามารถค้นหาความเสี่ยง เฝ้าระวัง ประเมินอาการ และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อพอกเลือดชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. หน่วยงานมีแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำเพื่อพอกเลือดชั่วคราว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาทางหลอดเลือดดำ เพื่อพอกเลือดชั่วคราวที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกัน

๒. หน่วยงานมีแบบบันทึกใช้ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ลดความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย

๓. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔. ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเมื่อมีกรณีฟ้องร้องเพื่อแสดงถึงกิจกรรมการพยาบาล